



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 20 มิถุนายน 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน สยามรัฐออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อภ. เปิดเผยความคืบหน้าโครงการผลิตสารสกัดกัญชามาตรฐานทางการแพทย์ หรือ เมดิคัล เกรด ว่า หลังจากปลูกในระบบปิด ขณะนี้ต้นกัญชาเจริญเติบโตสมบูรณ์เต็มที่ มีไตรโคม ที่มีลักษณะคล้ายเรซินใส เมื่อมีความสมบูรณ์เต็มที่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวขุ่นพร้อมเก็บเกี่ยวเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยได้เริ่มเก็บดอกกัญชาตัวเมีย พร้อมทั้งเข้าสู่กระบวนการสกัดผลิตเป็นน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้น ลีโอดแรกจะทยอยส่งให้กรมการแพทย์นำไปใช้รักษาผู้ป่วยในโครงการรักษาด้วยช่องทางพิเศษ หรือ Special Access Scheme หรือ SAS และเก็บข้อมูลการวิจัยควบคู่กันไปในกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาได้ประโยชน์ในการรักษาโดยมีข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนชัดเจน ได้แก่ ผู้ป่วยภาวะคลื่นไส้อาเจียนในผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมีบำบัด โรคลมชักที่รักษายากในเด็กและโรคลมชักที่ดื้อยา ภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ภาวะปวดประสาทที่ใช้วิธีการรักษาอื่น ๆ แล้วไม่ได้ผล และโครงการศึกษาวิจัยเชิงลึกที่ต้องมีการศึกษาวิจัยทั้งทางห้องปฏิบัติการ การวิจัยทางพรีคลินิก และการวิจัยทางคลินิกกับผู้ป่วยกลุ่มโรคที่คาดว่าจะใช้สารสกัดกัญชาแล้วได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ แต่ต้องมีข้อมูลทางวิชาการเพิ่มในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผล อาทิ โรควาร์กินสัน โรควิลสัน โรควิตกกังวล ผู้ป่วยที่ต้องดูแลแบบประคับประคอง ผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย รวมทั้งกลุ่มโรคที่สารสกัดกัญชาอาจมีประโยชน์ เช่น การรักษาโรคมะเร็งชนิดต่าง ๆ สารสกัดน้ำมันกัญชาที่สกัดได้ในครั้งนี้ จะนำไปใช้กับผู้ป่วยผู้ขึ้นทะเบียนนิรโทษกรรมไว้กับ อย. และมีความจำเป็นต้องใช้กับผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และเภสัชกรที่ผ่านการอบรมของกรมการแพทย์เท่านั้น</p> <p>ด้าน ภญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา อภ. กล่าวว่า ไตรโคมเป็นส่วนสำคัญที่สุดของต้นกัญชา ที่สะสมสารสำคัญของกัญชาประกอบด้วย สารทีเอชซี (THC) และสารซีบีดี (CBD) และสาร อื่น ๆ อีกกว่า 400 ชนิด สำหรับขั้นตอนในการเก็บเกี่ยวนั้น ก่อนมีการเก็บเกี่ยว อภ.จะต้องตรวจสอบสีของไตรโคมด้วยแว่นขยายไม่น้อยกว่า 100 เท่า เพื่อให้เกิดความแม่นยำ จากนั้นนำไปผึ่งให้แห้งภายในห้องสะอาดที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นที่เหมาะสม และนำไปสกัดด้วยกระบวนการมาตรฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตยาที่ดี หรือ จีเอ็มพี (Good Manufacturing Practice) ผลิตเป็นสารสกัดน้ำมันกัญชาชนิดหยดใต้ลิ้น ซึ่งจะทยอยส่งให้กรมการแพทย์ภายในเดือนกรกฎาคมนี้</p> <p>- นายวีรวัฒน์ เต็งอำนวยการ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยถึงทิศทางการปลูกและใช้กัญชาทางการแพทย์ในประเทศไทยว่า การจะอนุญาตให้มีการปลูกกัญชาแบบเสรีต้องพิจารณาให้รอบคอบ ในบางประเทศที่อนุญาตให้ปลูกเสรี แต่ประชากรมีอัตราการใช้กัญชาเกินปริมาณจนเกิดอาการหลอนจำนวนมาก ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย โดย อภ.กำลังนำร่องในการปลูกกัญชาที่ใช้ระบบปิดเพื่อสกัดออกมาเป็นยาใช้ในทางการแพทย์ จะทำเป็นมาตรฐานที่สะอาด ปลอดภัย เพราะตัวยาแต่ละอย่างก็สกัดออกมาจากกัญชา เหมาะกับโรคแต่ละโรค จะมีสารทีเอชซีและซีบีดีอยู่ในน้ำมันกัญชา ดังนั้น ความเข้มข้นของสารแต่ละชนิดก็จะเหมาะกับโรคแต่ละโรคที่ต่างกัน คาดว่า อภ.จะสามารถผลิตน้ำมันกัญชาที่ได้มาตรฐานภายในปีนี้ เมื่อได้สูตรการสกัดน้ำมันกัญชาตามมาตรฐาน หลังจากนั้นจะจัดอบรมแพทย์และหมอพื้นบ้านขึ้นทั่วประเทศ ช่วงนี้ขอให้หมอพื้นบ้านรีบมาขึ้นทะเบียนกับ สธ. เมื่อผ่านหลักสูตรการอบรมแล้วก็จะได้รับสิทธิการใช้กัญชาเพื่อทางการแพทย์ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และหากหมอพื้นบ้านต้องการที่จะนำกัญชาที่ทาง ป.ป.ส.ตรวจยึดเป็นของกลางไว้วินาทีที่จะให้ แต่ต้องผ่านหลักสูตรการอบรมนี้ก่อน และต้องมาพูดคุยกันในหลักการก่อน โดยการสกัดน้ำมันกัญชาต้องผ่านการควบคุม ตรวจสอบมาตรฐานตามที่ อภ.กำหนดไว้เท่านั้น ทาง ป.ป.ส.เชื่อว่าหากนำกัญชาไปใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธีก็จะเป็นผลดีกับประชาชนอย่างกว้างขวางต่อไป</p> <p>- เสนอข่าว พญ.ทัศนีย์ ตันติฤทธิศักดิ์ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันประสาทวิทยา กล่าวถึงการศึกษาการใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคทางระบบประสาท ว่า การศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1.การใช้กัญชารักษาโรคที่มีงานวิจัยรองรับแล้วว่ามีประโยชน์ คือ ลมชักในเด็กที่ต้องออกรักษา และภาวะกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกหุ้มประสาทอักเสบส่วนกลาง ในส่วนนี้ไม่ใช้การวิจัยศึกษาเปรียบเทียบ แต่จะเป็นการให้ยาในผู้ป่วย ร่วมกับการใช้</p>
<p>ไทยรัฐ ผจก.ออนไลน์</p>	

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์มติชน	<p>ยารักษาปัจจุบันควบคุมกันไป เพื่อดูประสิทธิภาพในการบรรเทาโรคและผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น 2.กลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์ในการควบคุมอาการ ซึ่งควรมีข้อมูลวิชาการสนับสนุนหรือวิจัยเพิ่มเติม ในประเด็นความปลอดภัยและประสิทธิผลเพื่อสนับสนุนการนำมาใช้ โดยจะศึกษาวิจัยใน 3 โรค คือ โรคพาร์กินสันที่ควบคุมอาการไม่ได้ , โรคสมองเสื่อมที่มีโรคจิตหรือภาวะทางจิตร่วมด้วย และปวดเส้นประสาทใบหน้า โดยทั้ง 3 โรคจะต้องมีการนำเข้าสู่กระบวนการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบกับเคสผู้ป่วยที่ได้รับยาจริง ยาหลอก ก่อนจะนำมาแปรผล และสรุปผล</p> <p>“ทั้ง 2 กลุ่มเป็นการศึกษาเพื่อดูประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการจากโรค ยังไม่ใช่เรื่องการรักษาให้หายขาดจากโรค สำหรับยาที่ศึกษาที่ใช้จะมีสูตรที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละโรค ตอนนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถกำหนดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าสู่โครงการได้ เพราะยังไม่ทราบว่า น้ำมันกัญชาที่ อภ. จะจัดสรรให้มีจำนวนเท่าไร โดยจะไม่เริ่มจนกว่าจะได้ยามาเบื้องต้นคาดว่าน่าจะ ก.ค.หรือ ส.ค. เรื่องที่กังวล คือ อภ.จะผลิตยาให้ได้อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ แต่ตอนนี้ทางกรมการแพทย์ได้ทำเอ็มโอยูกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ม.เกษตรศาสตร์ ม.แม่โจ้ ฯลฯ เพื่อเพาะปลูกกัญชาและส่งให้ อภ.ผลิต ทั้งนี้ สถาบันประสาทฯ ได้ตั้งคลินิกเฉพาะผู้ป่วยที่รักษาด้วยกัญชา แยกจากคลินิกเฉพาะทางด้านอื่น ๆ</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.รสนา โตสิตระกูล โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงกรณีที่น่ายเดชา ศิริภัทร ทำกระทรวงสาธารณสุข โดยได้ยกคำพูดของนายเดชาที่ระบุว่า ผมมุ่งมั่นที่จะแจกน้ำมันกัญชา ช่วยคนได้จริง เรื่องกัญชากระทรวงสาธารณสุขเป็นอุปสรรคที่ต้องจัดการ รัฐบาลให้ผมเป็นหมอพื้นบ้านถูกต้องตามกฎหมาย รักษาผู้ป่วยได้แต่มีหน่วยงานรัฐบางหน่วยเป็นอุปสรรคในการรักษาผู้ป่วย จะนำกัญชาของกลาง 22 ตันไปทำลายทิ้งอ้างปนเปื้อน ผมไม่ไว้ใจกระทรวงสาธารณสุขแล้ว บอกว่าของกลางปนเปื้อน จะนำเข้าจากต่างประเทศแบบนี้เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน ขอทำกระทรวงสาธารณสุขหากคิดว่าน้ำมันกัญชารักษาโรคไม่ได้ ขอให้ไปเลือกผู้ป่วยไมเกรนมา 100 คน มาแข่งว่าวิธีรักษาโรคของใครจะทำให้ผู้ป่วยหาย ขอทำให้กระทรวงสาธารณสุขรักษาก่อน 7 เดือน ตนขอรักษาแค่ 2 เดือน คิดว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่กล้ารับคำท้า ตั้งแต่รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และทั้งกระทรวง ถ้าพวกคุณยังมีศักดิ์ศรีอยู่บ้าง ยังมีความเป็นมนุษย์อยู่บ้าง พวกคุณต้องรับคำท้าผม</p>
<p>ไทยโพสต์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ ThaiPBS ช่องmcot เว็บไซต์ thestandard</p>	<p>นโยบายยกเลิกใช้ถุงพลาสติก</p> <p>-เสนอ นพ. สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า จากนโยบาย สธ. ที่ได้ร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยให้รพ.ในสังกัดทุกแห่งยกเลิกการใช้ถุงหิ้วพลาสติกใส่ยาให้ผู้ป่วย เพื่อลดขยะพลาสติก เชิญชวนผู้รับบริการนำถุงผ้ามาใส่ยากลับบ้าน ผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 ต.ค.61 -31 มี.ค.62 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 สามารถลดปริมาณการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้ถึงร้อยละ 87 หรือ 344,043.2 กิโลกรัม ช่วยประหยัดเงินในการสั่งซื้อถุงหิ้วพลาสติกได้กว่า 24 ล้านบาท ซึ่งผู้รับบริการพึงพอใจกับการรณรงค์ เห็นว่าควรดำเนินการต่อ และคิดว่าการใช้ถุงผ้าใส่ยาดีกว่าการใช้ถุงหิ้วพลาสติกมากกว่าร้อยละ 90 รวมทั้งส่วนใหญ่สะดวกที่จะนำถุงผ้ามาจากบ้านและไม่คิดว่าเป็นการเพิ่มภาระแสดงให้เห็นถึงความตระหนัก และต้องการมีส่วนร่วมรณรงค์ลดโลกร้อน โดยจะขยายผลไปยังรพ.สต. ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งเงินที่ประหยัดได้จากการไม่ซื้อถุงพลาสติกใส่ยาจะถูกนำไปใช้ในการพัฒนาระบบบริการเพื่อประชาชนต่อไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>แอปฯ PCC Link</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัด สธ. และคณะ ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมการใช้งาน Application PCC Link สำหรับโปรแกรม รพ. ที่เป็น Hos-XP ที่คลินิกหมอครอบครัว รพ.สต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี กล่าวว่า ขณะนี้มีทีมคลินิกหมอครอบครัวที่ติดตั้ง Application PCC Link จำนวน 14 ทีม จ.กาญจนบุรี เป็นจังหวัดนำร่องที่มีการใช้ Application สำหรับ PCC และจะมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่อง การใช้งาน PCC Link ในวันที่ 20 - 21 มิ.ย. 62 ณ สสจ.กาญจนบุรี ตั้งเป้าหมายดำเนินการ การใช้ Application PCC Link ได้ครอบคลุมทั้งจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>วันไอโอดีนแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบูลลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯเป็นประธานเปิดงานรณรงค์เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติ ในแนวคิด “ร้านอาหารทั่วไทย ร่วมใจใช้เกลือเสริมไอโอดีน” บริเวณเซ็นทรัลพลาซ่าแจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี เนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติขอความร่วมมือพ่อครัวแม่ครัว ผู้ปรุงประกอบอาหาร เลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีน และเครื่องปรุงรสเสริมไอโอดีนในการปรุงประกอบอาหารทุกมื้อ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้รับสารไอโอดีนที่เพียงพอและเหมาะสมต่อความต้องการของร่างกายทุกวัน พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรแก่ทูตไอโอดีน ซึ่งเป็นสมาคมผู้ประกอบการร้านอาหารที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมให้ร้านอาหารในเครือข่ายเลือกใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการปรุง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ประกอบอาหาร การป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนสามารถทำได้ง่าย ๆ คือ เลือกบริโภคอาหารทะเล ซึ่งเป็นแหล่งของไอโอดีนเป็นประจำ เกือบทะเลมีไอโอดีนน้อยมากไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ดังนั้นการเลือกเกลือในการปรุงประกอบอาหารจึงจำเป็นต้องเลือกเกลือเสริมไอโอดีนวันละไม่เกิน 1 ช้อนชา เพื่อให้ได้รับไอโอดีนในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย การเลือกซื้อเกลือเสริมไอโอดีนให้สังเกตฉลากที่มีคำว่า “เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” บนซองเกลือและมีเลข อย.กำกับทุกครั้ง</p>
<p>รายงานจากรพ.กบินทร์บุรี ผ่านไลน์ผู้บริหาร</p>	<p>ชี้แจงเรื่องร้องเรียนรพ.กบินทร์บุรี</p> <p>- เสนอว่า คณะเจ้าหน้าที่ รพ.กบินทร์บุรี ประกอบด้วยผู้ บริหาร กุมารแพทย์ ฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วย ผู้แทนจาก อบต. พม. รพ.สต. ผญบ. ประกันสังคมจังหวัด ไปเยี่ยมมารดาซึ่งคลอดบุตรแล้วเสียชีวิต เพื่ออธิบายถึงพยาธิสภาพและความรุนแรงของโรคให้กับ มารดา บิดาของเด็กที่เสียชีวิตเข้าใจ ทำให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ให้คำแนะนำในเรื่องการปรับปรุง การให้บริการของ รพ. ซึ่งทางทีมของ รพ. ก็รับมาปรับปรุงแก้ไข ส่วนเรื่องการเยียวยา รพ. จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป</p>
<p>มติชน</p>	<p>ค้ายาकारीรักษา รพ.เอกชน</p> <p>- นายประโยชน์ เพ็ญสุต รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า ขณะนี้รพ.เอกชนทยอยส่งข้อมูลรายละเอียดราคาซื้อและราคาขายยา เวชภัณฑ์และค่าบริการที่เรียกเก็บกับผู้ป่วยมาให้กรมฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดให้ส่งภายใน 45 วัน กำหนดให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 12 ก.ค.นี้ เบื้องต้นพบว่าจัดส่งแล้วกว่า 300 แห่งจาก 353 แห่ง จะรอให้ครบกำหนดวันก่อน แล้วนำมาประมวลกับข้อมูลต่อไป นอกจากนี้ ในวันที่ 20 มิ.ย. กรมฯ จะหารือกับผู้เชี่ยวชาญและอาจารย์จากจุฬาฯ ในการคิดคำนวณโครงสร้างราคาขายหรือค่าบริการตามรพ.ตามหลักสากล จะแยกให้เห็นโครงสร้างต้นทุนยาแต่ละเม็ด เพื่อนำมาเปรียบกับราบละเอียดที่รพ.แต่ละแห่งส่งมานั้นแตกต่างกันแค่ไหน ในส่วนที่รพ.มีข้อกังวลว่า เรื่องการคิดคำนวณเบี้ยประกันและเงื่อนไขการเคลมประกันที่อาจไม่ตรงกันนั้น ในต้นสัปดาห์หน้าจะเรียกคปก. มาหารือทำความเข้าใจและรับฟังวิธีการคิดหรือตั้งเงื่อนไขการเคลมประกัน</p>
<p>คมชัดลึก เดลินิวส์ ไทยรัฐ เว็บไซต์มติชน</p>	<p>ยึดผลิตภัณฑ์เสริมความงามไม่ขึ้นทะเบียน</p> <p>- เสนอข่าว พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. กล่าวว่า ชุดสืบสน กก.1 บก.ปอศ. ร่วมกับ กก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. แฉลงข่าวผลการตรวจยึดผลิตภัณฑ์เสริมความงาม 85 รายการ ซึ่งมีการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย ส่งสัยลักลอบหนีภาษี จนท.ได้สืบสวนจนทราบแหล่งที่พัก และยื่นคำร้องขอหมายค้นจากศาลอาญา เข้าตรวจค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านรามคำแหง ผลการตรวจค้นพบผลิตภัณฑ์เสริมความงาม ฟิลเลอร์-โบท์ท็อกซ์-ยาลด ไขมัน-เซรั่มกว่า 1.1 แสนชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย. ผู้ครอบครองไม่สามารถแสดงเอกสารการนำเข้าต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ จึงต้องสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกตรวจยึดนำเข้าโดยไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรอย่างถูกต้อง พบว่าผลิตภัณฑ์มาจากประเทศเกาหลีผ่านมาทางประเทศเวียดนาม สิงคโปร์ ก่อนเข้ามาประเทศไทย จากการตรวจสอบบัญชีซื้อขายพบว่ามีกำหนายให้แก่ประชาชนทั่วไป และสถานเสริมความงามชื่อดังหลายแห่ง</p> <p>กก.ประพนธ์ อางตระกูล ที่ปรึกษา อย. กล่าวว่า ผাগเตือนผู้บริโภค และสถานพยาบาลเสริมความงามต่าง ๆ ให้ระมัดระวังในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เสริมความงาม โดยให้สังเกตที่บรรจุภัณฑ์ว่ามีฉลากระบุรายละเอียดการนำเข้า และเลขทะเบียนตำรับยาว่าถูกต้องหรือไม่ การใช้งานผลิตภัณฑ์ควรอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น จะเห็นได้ว่า ผลิตภัณฑ์บางรายการไม่ได้มีการเก็บรักษาอย่างถูกต้อง ซึ่งต้องเก็บในอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 8 องศาเซลเซียส การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดพ.ร.บ.ยา พ.ศ.2520 นำเข้าและขายยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 5 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ, นำเข้าและขายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน 1 แสนบาท รวมทั้งผิดตามพ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2560 ลักลอบนำเข้าของที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากรเข้ามาในราชอาณาจักร โทษจำคุกไม่เกิน 20 ปี หรือปรับ 4 เท่าของราคาของที่รวมค่าอากรด้วยแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ และซื้อหรือรับไว้ด้วยประการใด ซึ่งของอันตนรู้ว่านำเข้า มาในราชอาณาจักรโดยหลีกเลี่ยงอากร ข้อห้าม ข้อจำกัด โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 4 เท่า ของราคาของที่รวมค่าอากรด้วยแล้ว หรือทั้งจำทั้งปรับ ซึ่งหลังจากนี้จะขยายผลต่อไป</p>
<p>สยามรัฐ เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>โรคออฟฟิศซินโดรม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ภัยทำงานมีความเสี่ยงโรคออฟฟิศซินโดรม อาการสัญญาณเตือนที่พบบ่อย คือปวดหลังเรื้อรังจากที่อยู่หน้าจคอมพิวเตอร์วันละ 8 ชม. โดยเฉพาะการนั่งหลัง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>คอมพิวเตอร์ทำให้กล้ามเนื้อต้นคอเกร็งอยู่ตลอดเวลา ปวดศีรษะเรื้อรังเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอ การอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นข้อมือจากการใช้คอมพิวเตอร์ หากไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจรุนแรงถึงขั้นหมอนรองกระดูกเสื่อมหรือหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทได้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมขณะทำงาน คือ ปรับความสูงของเก้าอี้และโต๊ะให้เหมาะสม นั่งสบาย, หากใช้คอมพิวเตอร์ กึ่งกลางของจอควรอยู่ในระดับสายตา การพิมพ์งาน แป้นคีย์บอร์ดควรอยู่ในระดับข้อศอก ข้อมือ ใช้เมาส์โดยพักข้อศอกบนที่รองแขน และสามารถเคลื่อนไหวได้แบบไม่จำกัดพื้นที่, ขณะนั่งทำงานควรหลังตรงชิดขอบด้านในเก้าอี้ กะพริบตาบ่อยๆ พักสายตา จากจอคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 10 นาที เปลี่ยนท่าทำงานทุก 20 นาที ยืดเหยียดกล้ามเนื้อและแขนทุก 1 ชั่วโมง, ปลูกต้นไม้ในร่ม ช่วยดูดซับสารพิษและเป็นที่พักสายตา, รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบ 5 หมู่, ควรเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศหมุนเวียนถ่ายเทบ้าง, ตรวจสอบสุขภาพทุกปี</p>
<p>ไทยรัฐ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ เวิร์คพอยท์</p>	<p>เตือนนักเสพยาเสี่ยงสมองพิการ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สมองติดยาเป็นอาการที่พบได้ ในผู้เสพยาและสารเสพติด เมื่อเสพยาเข้าสู่ร่างกาย จะมีผลต่อสมอง 2 ส่วน คือ สมองส่วนคิดและสมองส่วนอยาก ยาและสารเสพติดจะเข้าไปกระตุ้นสมองให้หลั่งโดปามีน ซึ่งทำให้เกิดความสุขออกมามากกว่าปกติ เมื่อหมดฤทธิ์จะทำให้ผู้เสพยามีอาการหงุดหงิด ซึมเศร้า จึงพยายามแสวงหายา และสารเสพติดมาใช้ซ้ำๆ เมื่อใช้ยาและสารเสพติดบ่อยๆ จะทำให้สมองส่วนคิดถูกทำลาย สมองส่วนอยากจะอยู่เหนือสมองส่วนคิดทำให้ทำอะไรตามใจตามอารมณ์ ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้</p> <p>การที่ผู้เสพยาและสารเสพติดเข้ากระบวนการเลิกยาและสารเสพติดอย่างจริงจังจำเป็นไป เซลล์สมองจะถูกทำลายและหากมีภาวะเสริมจากปัญหาของสมอง เช่น ระดับสติปัญญาต่ำหรือมีสภาพจิตใจที่ไม่ปกติมีแนวโน้มทางกรรมพันธุ์ที่มีโอกาสจะเกิดโรคทางจิตเวช ยิ่งทำให้อาการทางสมองที่ผิดปกติแสดงออกมาอย่างรุนแรงมากขึ้น ทำให้สูญเสียความทรงจำ ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ อย่างไรก็ตาม หากหยุดเสพยาตั้งแต่เริ่มเสพยาไม่นาน และเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง สมองจะมีโอกาสฟื้นฟูก่อนขึ้น แต่หากเสพยาและสารเสพติดมากกว่า 5-10 ปี และเข้าบำบัดรักษาช้า สมองจะถูกทำลาย ไม่สามารถใช้สมองเพื่อเรียนหนังสือหรือทำงานได้อย่างเช่นคนปกติทั่วไป</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นพ.สสจ.อุทัยธานี เปิดเผยถึง สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของประเทศไทยปีนี้ว่ารุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา จากข้อมูลสำนักกระบาดวิทยา ตั้งแต่ 1 ม.ค.- 11 มิ.ย. 62 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้วกว่า 28,700 ราย เสียชีวิตแล้ว 43 ราย เฉพาะจังหวัดอุทัยธานี ช่วง 1 ม.ค.- 11 มิ.ย. พบผู้ป่วยแล้ว 173 ราย แต่ยังไม่มียารักษา มีผู้เสียชีวิต อยู่ในอันดับที่ 21 ของประเทศ และเป็นอันดับที่ 1 ของเขตตรวจสุขภาพที่ 3 คาดว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะสูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบ 2 เท่าตัว จึงได้เร่งจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและควบคุมโรคของ รพ.ประจำจังหวัด และ รพ.ชุมชนทุกแห่ง ร่วมกับ สสอ. นำเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ลงพื้นที่รณรงค์ให้ความรู้กับประชาชนเรื่องการระบาดและการป้องกันโรคไข้เลือดออก สสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตลอดจนแจกทรายอะเบท และพ่นฝอยละอองสารเคมีควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เสี่ยง ขอเตือนประชาชนให้ระวังและป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงลายกัด ควบคุมกับการใช้มาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค"</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ ch3 เว็บไซต์ mthai workpointnews เว็บไซต์ ThaiPBS</p>	<p>อุบัติเหตุเครื่องบินตกใต้อาคารเรียนร.อัสสัมชัญคอนแวนต์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผอ.รพ.เลิดสิน เปิดเผยถึงอาการนักเรียน ร.อัสสัมชัญคอนแวนต์ เขตบางรัก จ.กทม. ได้รับบาดเจ็บจากเหตุขึ้นส่วนเครื่องบินก่อสร้างอาคารหล่นใส่ ว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 10 คน ส่ง รพ.เลิดสิน 7 คน อีก 3 คนส่ง รพ.เซนต์หลุยส์ ส่วนใหญ่โดนฝุ่นปูนกระเด็นใส่และเข้าตา หรือ ล้มขณะวิ่งหนี ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ปกครองรีบกลับบ้านแล้ว แต่มี 1 คน คือ เด็กหญิงพรทิพย์ อายุ 14 ปี ถูกแผ่นเหล็กตกใส่ กระแทกศีรษะบริเวณหน้าผากและท้ายทอย หมอสดิษณะนำส่ง รพ. เอ็กชเรย์แล้วพบว่ากะโหลกศีรษะร้าว แต่ยังไม่พบเลือดออกในสมอง แพทย์ต้องดูแลใกล้ชิดตลอด 24 ชม.แรก ล่าสุดเด็กฟื้นแล้ว ปวดศีรษะเล็กน้อย แต่จำเหตุการณ์ไม่ได้ ส่วนเด็กอีกคนที่มีการเสข่าวว่าขาหักนั้น เอ็กชเรย์กระดูกแล้วไม่พบว่าขาหัก</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>วัคซีนไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการและโฆษก สปสช. กล่าวว่า วัคซีนไขหวัดใหญ่ เป็นหนึ่งในสิทธิประโยชน์ของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า กำหนดฉีดให้เฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยง ประชาชนในเขตกทม.ที่อยู่ใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>7 กลุ่มเสี่ยง จอกลิทธิฉีตวัคซีนไขหวัดใหญ่ฟรี ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน ส.ค. 62 และขอรับบริการ ฉีตวัคซีนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่น รพ.รัฐและเอกชนที่ร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่ออำนวยความสะดวก และมั่นใจว่าจะได้รับวัคซีนแน่นอน เมื่อเข้ารับบริการยังหน่วยบริการ ปีนี สปสช.เขต 13 กทม. พัฒนาระบบเพื่อเปิดให้ประชาชนจอกลิทธิรับวัคซีนไขหวัดใหญ่ผ่านระบบออนไลน์ได้ โดยลงทะเบียนได้ 2 รูปแบบ ดังนี้ 1. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับข้อความผ่าน SMS จำนวน 100,000 ราย กดยืนยันจอกลิทธิฉีตวัคซีนไขหวัดใหญ่ได้ทันที โดยระบบจะบันทึกข้อมูล และ 2.ผ่านระบบลงทะเบียนของ สปสช.เขต 13 กทม.ได้ที่เว็บไซต์ https://bkkapp.nhso.go.th/public/vaccine/</p>
<p>ผู้จัดการรายวัน 360 องศา</p>	<p>อาคารผู้ป่วยรพ.นางรอง</p> <p>-เสนอข่าว กรณีชาวบ้านในชุมชนหนองหนองรี ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ทำหนังสือร้องคัดค้านการขอใช้พื้นที่สาธารณประโยชน์แปลง “สระน้ำหนองรี” บริเวณด้านหลังรพ.นางรอง เพื่อขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารจอดรถไปยังหน่วยงาน โดยตัวแทนชาวบ้าน กล่าวว่า สระหนองรีเป็นสระน้ำโบราณ สันนิษฐานว่าก่อสร้างขึ้นในสมัยอารยะ-ธรรมขอมโบราณ จึงอยากอนุรักษ์ไว้ ล่าสุดกรมศิลปากรได้ส่งหนังสือชี้แจงผลการตรวจสอบ เห็นว่า สระน้ำหนองรีไม่มีลักษณะเป็นสระน้ำโบราณ ที่จะถือเป็นโบราณสถานที่ต้องได้รับการปกป้องตามกฎหมาย แต่เป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน กรมศิลปากรจึงไม่ขัดในการที่ทางจังหวัดจะดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงสระหนองรีทั้งแปลง เพื่อดำเนินการขยายพื้นที่รพ.ตามที่ยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่ได้</p> <p>-นพ.ปัญญา เหมชะญาติ รองผอ.รพ.นางรอง ระบุว่า รพ.นางรองได้ให้บริการใน 10 อำเภอโดยรอบ มีผู้ป่วยเข้ามาใช้บริการวันละกว่า 1,500 คน ทั้งยังมีบุคลากรและญาติ เข้าออกเฉลี่ยวันละกว่า 5,000 คน และยังมีแนวโน้มผู้เข้ามาใช้บริการตรวจรักษาภายในรพ.เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าหากมีการขยายพื้นที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย และอาคารจอดรถเพิ่มจะสามารถให้บริการได้อย่างสะดวก มีประสิทธิภาพ และลดความแออัดในอนาคตได้ขณะนี้ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณ ก่อสร้างไว้ก่อนหน้านี้ได้มีการบริจาคและทอดผ้าป่าร่วมสร้างอาคารผู้ป่วยและอาคาร จอดรถรวมแล้วกว่า 22 ล้านบาท</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ข่าวสั้น ต่างประเทศ เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ประชาชาติ</p>	<p>กม.การุณยฆาต</p> <p>-เสนอข่าว รัฐวิกตอเรีย เป็นรัฐแรกของประเทศออสเตรเลีย ที่บังคับใช้กฎหมายการุณยฆาต อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. โดยจะเปิดทางให้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถรักษาได้และเหลือเวลาชีวิตน้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรคปอดประสาทเสื่อมแข็งที่เหลือเวลาบนโลกอีกไม่ถึง 1 ปี สามารถจบชีวิตตัวเองได้โดยสมัครใจ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคนเตรียมใช้กฎหมายดังกล่าวจำนวน 12 ราย และคาดว่าในปีต่อ ๆ ไปจะมีคนเตรียมเข้ากระบวนการการุณยฆาตอีกปีละ 150 คน</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p>โรคไข่มองอักเสบเฉียบพลัน</p> <p>-เสนอข่าว นายอโศก กุมาร สิงห์ จนท.สำนักงานสาธารณสุขรัฐพิหาร ประเทศอินเดีย กล่าวว่า โรคไข่มองอักเสบเฉียบพลันที่กำลังระบาดในประเทศอินเดีย มีเด็กเสียชีวิตแล้ว 113 คน ต่อมา มีรายงานเด็กเสียชีวิตอีก 10 คน แต่มีเด็ก 6 คน ที่สามารถออกจากรพ.ได้แล้วเชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตอาจจะเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากยังมีผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวอยู่อีกจำนวนมาก มีผู้คนจำนวนมากรวมตัวกันบริเวณด้านหน้ารพ.หลักของเขตมุซาฟฟาร์ปุระ แสดงความไม่พอใจต่อรัฐมนตรีสาธารณสุขของรัฐพิหาร ที่การรับมือการระบาดของโรคช้าและไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ประชาชน</p>

